

ย้ายอยู่ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติ

นายกฯ กล่าวว่ วันนี้มีวาทกรรมเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตย ละเมิดสิทธิเสรีภาพหน้าที่ ทุกอย่างเอามาพันกันหมด ทำให้แก้ปัญหาไม่ได้ จึงต้องเอาปัญหาของประเทศมาดูว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันอย่างไร และการลงโทษคนโกงต้องเด็ดขาด ทั้งนี้ ตนเข้ามาแก้ไขปัญหเหล่านี้ด้วยเวลาที่มียู่ ไม่ได้หวังจะอยู่นาน เพราะอยู่ไปก็ไม่ได้อะไร แต่ที่ได้คือประเทศชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ ตามหลักประชาธิปไตย นอกจากฟังเสียงส่วนใหญ่แล้ว ต้องฟังเสียงส่วนน้อยด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง แต่ที่ผ่านมามีการแบ่งคนเป็นส่วนๆ ทำให้ทุกอย่างเสียหายกลายเป็นการเมืองทั้งหมด ซึ่งตนจะไม่ทำอย่างนั้น นักการเมืองไม่ต้องกลัวว่าตนจะเขียนอะไรไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ผ่านมานักการเมืองพูดแต่ว่าจะเข้ามาอย่างไร มีอำนาจเต็มหรือไม่ ไม่เคยพูดถึงการป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาประเทศ ขณะที่สื่อก็ให้ความสำคัญแต่เรื่องรัฐธรรมนูญ

“ผมมีเวลาเหลือเพียง 18 เดือน แต่ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกมาก ที่ผ่านมามีการเลือกตั้งมาหลายครั้ง แต่ก็มีกรปฏิบัติหลายครั้ง วันนี้ผมเข้ามารับคิดชอบจึงรู้ว่ามีปัญหา มาก ถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะปฏิบัติ 100 ครั้งก็ไม่มีประโยชน์ ผมไม่ปฏิเสธว่าเข้ามาอย่างไร แต่ให้อาประเทศเป็นหลัก เพื่อไม่ให้วันข้างหน้าเกิดปัญหาขึ้นอีก และต้องทำทุกอย่างเพื่อให้คนไทยทุกคน และสถาบันปลอดภัย” นายฯ กล่าว

ฉันทัดตั้งค.ค.80-ไม่อยู่เกินนั้น

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่ ขอฝากว่าอย่าทำงานด้วยความเกลียดชัง และความรู้สึกส่วนตัว แต่ต้องใช้กฎหมายดำเนินการ ซึ่งจะไม่ยอมให้มีการทุจริตแบบสมยอมเกิดขึ้น และจะไม่ให้อภัยคนกระทำผิดที่ไม่เข้ากระบวนการยุติธรรม โดยจะพยายามทำให้เข้าสู่กระบวนการให้ได้ ให้ข้าราชการองค์กรอิสระทำงานสบายใจ ไม่รู้สึกกดดัน ขณะเดียวกันต้องสร้างความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น และลดความหวาดระแวงในกระบวนการยุติธรรมด้วย ซึ่งวันนี้มี 2 ส่วนคือ กลุ่มที่เข้าสู่กระบวนการ และที่ไม่เข้ากระบวนการ ซึ่งกฎหมายมีทางออกอยู่แล้ว แต่อย่าตกเป็นเครื่องมือคนที่ไม่เข้าสู่กระบวนการ แล้วพูดจาให้ร้ายเสียหาย

นายกฯ กล่าวว่ ยืนยันว่าจะต้องมีการเลือกตั้งในเดือนก.ค.2560 ซึ่งตนไม่คิดจะอยู่เกินแม้แต่วันเดียว ไม่รู้เป็นกรรมหรือไม่ว่าเป็นนายฯ วันนี้ยังมีคนบิดเบือนอยู่ ทำให้เสียสมองไปมาก โดยเฉพาะการแก้ปัญหาโครงการรับจำนำข้าว แทนที่จะเดินหน้าประเทศต่อไป ซึ่งในเรื่องกฎหมายจะคิดหรือไม่ ไม่ทราบและพูดไม่ได้ แต่มีข้าราชการเดือดร้อน และต้องมาเสียเวลาในเรื่องที่ไม่ควรจะเสีย โครงการนี้ขานมาได้ประโยชน์หรือไม่ ไม่ทราบ แต่ต้องแยกให้ออกเรื่องทุจริต ถ้ายังมีโครงการแบบนี้ก็เราก็คงไม่ได้มานั่งตรงนี้เพราะประเทศล้มไปแล้ว เพราะไม่มีเงิน วันนี้จึงต้องมาแก้ไขได้

ปิดประเทศก็ได้แต่อันตรายฉิบหาย

นายกฯ กล่าวว่ ขออย่าพูดว่าไม่เป็นธรรม เพราะกฎหมายมีอยู่แล้ว วันนี้ที่ต้องพูดเพราะอยากอธิบายว่าไม่ได้เกลียดชังใคร และขอร้องสื่อในฐานะกระบอกเสียงของประชาชน และรัฐบาล มี 2 หน้าที่คือเป็นสื่อและเป็นคนไทยที่ต้องทำเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่อยู่ตรงกลางความผิดหรือถูก ขณะเดียวกันต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็ง มีรัฐบาลที่มี

ธรรมาภิบาล ต้องฝากกรธ. และสพท. ในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายฉบับ แต่ต้องเขียนให้เป็นสากล และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการปฏิรูป

“วันนี้เหนื่อย พูดไปก็เจ็บคอ เครียด ไม่เคยทำงานหนักขนาดนี้ เป็นทหาร ผบ.ทบ. มา 38 ปี ไม่เคยเหนื่อยเท่านี้ ชอบรับว่าบางวันท้อแท้ ไม่อยากมาทำงาน แต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องทำ เพราะเป็นชาชาติทหาร ขอให้เห็นใจผมบ้างเพราะมีเวลาจำกัด เข้ามาแบบนี้ก็อันตราย ครอบครัวยังอันตราย ซึ่งไม่เป็นไร เสียสละอยู่ แม้แต่เพลงคืนความสุข วันนี้ก็มีคนมาทวงในตอนที่ว่าขอเวลาอีกไม่นาน ก็มาทวงว่าแล้วเมื่อไรจะไปสักที ไม่สนใจเลยว่าจะทำอะไรไปให้บ้าง แต่วันนี้ต้องเดินหน้าตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ แต่มีหลายคนอยากให้อยู่ต่อไปแบบนี้ จะปิดประเทศก็ได้แต่อันตรายฉิบหาย” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

นายกฯ กล่าวขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า ตำรวจเป็นด่านทางของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมด ถ้าไทยแต่ตำรวจแล้วใครจะมาดูแลประเทศ จะให้ยามหรืออาสาสมัคร มาดูแลได้อย่างไร วันนี้คนมีชคต้องได้รับการดูแลจากรัฐมากกว่าเก่า เพื่อให้มีกำลังใจทำงาน คนไม่ดีก็ออกไป

ทั้งนี้ในช่วงท้าย นายวิษณุอมพระพุทธรูปประจำป.ป.ช. พระมงคลมณฑลศาสตร์ ซึ่งเป็นพระโพธิญาณ วัดบวรฯ ให้แก่นายฯ ด้วย